

Số 284- HD/ĐU

## HƯỚNG DẪN

Học tập chuyên đề năm 2015

*“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”*

Thực hiện Hướng dẫn số 17-HD/BTGĐUK ngày 18/12/2014 của Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng ủy TTXVN hướng dẫn việc học tập chuyên đề năm 2015: *“Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”*, như sau:

### I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1- Việc học tập chuyên đề nhằm giúp cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối tiếp tục nâng cao nhận thức về tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tiếp nối những chuyên đề đã học tập trong thời gian qua, cụ thể hóa nội dung phù hợp với tình hình và nhiệm vụ của năm 2015; góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, tổ chức tốt đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ TTXVN lần thứ XXV, Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

2- Tiếp tục thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh “giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân”; đẩy mạnh tuyên truyền, gắn với kỷ niệm những ngày lễ lớn trong năm.

### II- NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH

1- Cấp ủy các cấp quán triệt các nội dung học tập và làm theo tấm gương của Bác, lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt và thực hiện trong cán bộ, đảng viên, quần chúng và người lao động về các nội dung của chuyên đề: phẩm chất “trung thực” và “trách nhiệm”; “gắn bó với nhân dân”; “đoàn kết xây

dựng Đảng trong sạch, vững mạnh”, chú trọng phát huy tính gương mẫu trong học tập của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị.

2- Việc học tập, liên hệ theo chuyên đề thực hiện ở chi bộ, do chi ủy chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện. Định kỳ hằng tháng: chi bộ tổ chức sinh hoạt chuyên đề, thảo luận phương hướng phấn đấu; định kỳ 6 tháng và hằng năm: chi bộ đánh giá kết quả việc làm theo; có sơ kết, tổng kết việc thực hiện, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên. Từng đảng viên xây dựng kế hoạch, làm bản đăng ký cá nhân, đề ra các giải pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

3- Cấp ủy các cấp lựa chọn những vấn đề hạn chế, yếu kém có liên quan đến nội dung của chuyên đề để tập trung giải quyết dứt điểm, gắn với kế hoạch thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, với thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”, các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, các phong trào của ngành, cơ quan, đơn vị.

4- Triển khai những nội dung nêu trong các hoạt động sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị, chú ý các yêu cầu của Chỉ thị 1973/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; kết hợp phát động và tổng kết thi đua đầu năm và cuối năm; tuyên truyền trên các sản phẩm thông tin của ngành.

### **III- CÔNG TÁC TUYÊN TRUYỀN**

1- Tuyên truyền về nội dung chuyên đề cần gắn với tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2015 (Kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng, 125 năm Ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, 70 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2-9, 40 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước...); gắn với các phong trào thi đua yêu nước và tuyên truyền thực hiện các nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị.

2- Sau sinh hoạt chi bộ, các đảng viên chủ động tuyên truyền rộng rãi trong quần chúng, người lao động về những nội dung của chuyên đề, vận động quần chúng thực hiện tốt nội dung đó.

3- Các đơn vị thông tin của ngành tiếp tục tuyên truyền trên các chuyên trang, chuyên mục, chương trình, tập trung vào những nội dung thiết thực gắn với cơ sở, chú ý gắn với biểu dương tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác.

4- Cấp ủy các cấp tổ chức tuyên truyền miệng, tăng cường giới thiệu về nội dung chuyên đề trong các buổi sinh hoạt chính trị, quán triệt, học tập nghị quyết, nghe nói chuyện thời sự. Tại các hội nghị, chú ý giới thiệu tập trung vào nội dung chuyên đề và liên hệ sát với nội dung của chuyên đề.

#### IV- THỜI GIAN VÀ TÀI LIỆU

1- Thời gian: Trong năm 2015.

2- Tài liệu: “*Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về trung thực, trách nhiệm; gắn bó với nhân dân; đoàn kết, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh*” phục vụ việc học tập chuyên đề năm 2015 do Ban Tuyên giáo Trung ương và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh biên soạn và phát hành. (Các đảng bộ, chi bộ ở khu vực Tổng xã cử người đến nhận tài liệu tại Văn phòng Đảng ủy TTXVN, P 2.2, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội).

#### V- TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1- Căn cứ vào Hướng dẫn của Đảng ủy TTXVN, các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo, tổ chức triển khai việc học tập chuyên đề năm 2015 và báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác sơ kết 6 tháng và tổng kết cuối năm 2015.

2- Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các đảng ủy, chi ủy trực thuộc chỉ đạo và tổ chức các hoạt động tuyên truyền về nội dung chuyên đề, về công tác tổ chức, triển khai, về kết quả việc học tập, nghiên cứu chuyên đề, gắn với giới thiệu gương “người tốt”, “việc tốt”, các tập thể, cá nhân điển hình trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh./.

#### Nơi nhận:

- Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối (để b/c);
- Ban Chấp hành Đảng bộ TTXVN;
- Các tổ chức đảng trực thuộc;
- Bộ phận giúp việc CT 03 ĐU TTXVN;
- Lưu VPĐU.

**T/M BAN CHẤP HÀNH  
PHÓ BÍ THƯ**



**Nguyễn Hoài Dương**